

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SAWAD – ต้องลองกันอีกซักตั้ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

แล้วตลาด หรือ SET Index ก็อาจจะเหมือนกันด้วยนะครับเนี่ย อาจจะต้องลองกันอีกซักตั้งในสัปดาห์สุดท้าย (เหมาได้เลยว่าใช่) ก่อนที่ฝรั่งหรือต่างชาติ จะหยุดกันยาวๆ นี่แหละครับ ที่อาจจะต้องเดาใจกองทุน หรือ สถาบันในประเทศ ว่าจะมีการดันราคาไปปิดสูงๆ ส่งท้ายปีกันหน่อยไหม... ซึ่งก็ต้องถามนะครับ ทำเพื่ออะไร เป็นเรื่องที่เราๆ ท่านๆ รู้กันมานานแสนนานแล้วละ แล้วเรื่องายังเห็นแรงขายของต่างชาติที่ยังมีอยู่ต่อเนืองนั้น ก็คงได้เห็นแรงขายในส่วนนี้หายไปบ้างแน่ๆ ละ ถ้าจะถือโอกาส ก็คงต้องเป็นช่วงนี้แหละ ลากได้สบายๆ ไม่เจอแรงกด... จากระดับการปิดของตลาด ที่ 1572.92 ไปนั้น ถ้าจะเอาให้ตลาดกลับมาผายแววได้อีกสักกระลอก ในทางขึ้นนะ เปิดมาต้นๆ สัปดาห์ ก็ต้องบวก 9-10 จุด หรือต้องรีบขึ้นไปยืนระดับ 1580 ให้ได้เร็วๆ เลย ก็ว่าได้ แก่งๆ ในระดับ 1565-1575 กรอบนี้นานๆ ไป อาจจะไม่สวยนัก รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ของตลาด ที่ดูๆ แล้ว เป็นเชิงบวกอยู่เล็กๆ อาจจะไม่เสียไปก็ได้ถ้าไม่รีบขึ้น... แต่อย่างไรก็ตาม การขึ้นใดๆ ในระยะต่อจากนี้ ก็ยังคงเป็นการขึ้นสลับในขาลงใหญ่ๆ นะ ยังไม่ได้บอกว่าจะ เป็นสัญญาณของการกลับเป็นขาขึ้นจริงๆ จังๆ ... ต่อให้มีการขึ้นไปได้ถึงระดับ 1600 หรือ 1620-1630 อะไรก็ตาม ก็ยังคงต้องกล่าวว่า แค่ภาพ Rebound ของขาลงเท่านั้น... แต่ถ้าแก่งมากๆ ถ้าจะมีการขึ้นแบบต่อเนื่องได้หลังจากนี้ไป แล้วสามารถไปยืนระดับ 1640 ได้นั่นแหละครับ ค่อยมาคุยกัน แล้วยืนได้ ต้องยืนได้อย่างมั่นคงด้วยนะ ไปยืนแล้วหลุด นี่แหละ ตัวดีเลย จะกลายเป็นว่า ยังไม่จบขาลง

ดูตามเกม...

ถ้ามองเกมหลักๆ มองเกมยาวๆ ก็ต้องกล่าวว่า เล่นเกมขาขึ้นได้เก่งมากๆ หากใครที่หวั่นไหวกับเกมสั้นๆ ที่ขึ้นๆ ลงๆ ก็คงต้องกล่าวว่า เล่นยาก ... หลายๆ ตัว ต้องมองกันยาวๆ

แนวรับ

: ... 66.5-66.0 หรือ ยืน 67.0 ได้ ก็ตามน้ำต่อได้

เป้าหมาย

: ... อาจมี 70.0 เป็นจิตวิทยา แต่มอง 74.0-76.0 ก่อนได้

Price Chart...(SAWAD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAWAD... ลองๆ เอาภาพนี้มานั่งดูกัน บางครั้ง ภาพของตลาด หรือ SET Index อาจจะทำให้เกิดการหวั่นไหว แล้วไม่กล้าเข้าซื้อ... หรือ แม้แต่การเห็นราคาหุ้น SAWAD เองก็ตาม ที่ขึ้นมาระดับนี้หลายๆ ท่านก็อาจจะมองว่า สูงแล้ว จะไปได้อีกหรือนั้น แต่หากอ่านกันที่แนวโน้ม และ ค่าสัญญาณ ไม่ว่าจะในระยะสั้น ระยะกลาง รวมไปถึงระยะยาว มีทั้งรูปแบบราคา หรือ Price Pattern อีกด้วยนั้น ล้วนแต่สัญญาณเชิงบวกทั้งนั้น เรียกว่า ถ้าวันนี้ ยืนยืนระดับ 67.0 ได้ ก็ยิ่งยืนยันการเป็นแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่เสียด้วยซ้ำ อย่างนี้ ถ้าราคาไม่ย่อ หรือ เปิดมาระดับ 67.0 แล้วยืนได้มั่นคง ก็ต้องตามน้ำกันล่ะครับ